

ใบสมัครของ IDNYC

สำหรับผู้สมัครอายุ 10-13 ปี



เลขบัตร IDNYC ของฉัน:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ประเภทการสมัคร - เลือกหนึ่งข้อ

การสมัครใหม่: การสมัคร IDNYC ครั้งแรก บัตรหมดอายุไปแล้วเกิน 6 เดือน

ต่ออายุบัตร (บัตรจะหมดอายุภายใน 60 วัน หรือหมดอายุไปแล้วภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา) สมัครใหม่: (ฉันไม่ได้รับบัตรเลย จึงต้องสมัครอีกครั้ง)

ปรับปรุงบัตร: ฉันต้องการปรับปรุงข้อมูลบนบัตรให้เป็นปัจจุบัน (ต้องนำบัตร IDNYC เดิมมาที่ศูนย์ลงทะเบียนด้วย)

ทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม: หาย/ถูกขโมย/เสียหาย/ถูกทำลาย (มีค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์ เว้นแต่ว่าผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อขอยกเว้นเนื่องจากความยากลำบาก คุณสามารถชำระเงินทางออนไลน์ก่อนยื่นใบสมัครนี้ หากต้องการชำระด้วยตนเอง ต้องยื่นใบสมัครนี้ที่ศูนย์ลงทะเบียน IDNYC ที่สำนักงานฝ่ายการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nyc.gov/idnyc)

ข้อมูลผู้สมัคร

1. ชื่อ:

2. ชื่อกลางหรืออักษรย่อชื่อ:

3. นามสกุล:

4. วันเดือนปีเกิด: / /

5. สีตา: น้ำตาล แอชล ดำ ฟ้า เขียว เทา หลายสี

6. ส่วนสูง: ฟุต นิ้ว

7. เพศ: หญิง ชาย X (ไม่ใช่หญิงหรือชาย) ไม่ระบุ

8. อีเมล: 9. เบอร์โทรศัพท์: - -

จะใช้อีเมล/เบอร์โทรศัพท์ของคุณเป็นการภายในเท่านั้น

10. ภาษาที่ต้องการ (รวมถึงภาษามืออเมริกัน) สูงสุด 2 ภาษา:

ที่อยู่

เลือกช่องนี้ หากไม่ต้องการให้ระบุที่อยู่บนบัตร

11. บ้านเลขที่ และถนน:

อพาร์ทเมนต์ # / ชั้น / ห้องชุด / หน่วย / ห้อง

เมือง: รัฐ: **NY** รหัสไปรษณีย์:

เทศบาล (เลือกหนึ่งช่อง): BRONX BROOKLYN MANHATTAN QUEENS STATEN ISLAND

12. ระบุข้อมูลผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินไว้หน้าบัตร (จำเป็นต้องมี)

เบอร์โทรศัพท์: - -

ชื่อ นามสกุล

ผู้ดูแล

13. ชื่อ:

14. ชื่อกลางหรืออักษรย่อชื่อ:

15. นามสกุล:

16. อีเมล: 17. เบอร์โทรศัพท์: - -

จะใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณเป็นการภายในเท่านั้น

คำรับรองของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

18ก. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้สมัครอายุอยู่ในนครนิวยอร์ก และเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให้ ตลอดจนข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครเป็นความจริงเท่าที่ข้าพเจ้าทราบดี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะให้ นครนิวยอร์กตรวจสอบเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันข้อมูลใดๆ ที่ได้ยื่นไป ข้าพเจ้าเข้าใจว่าในการตรวจสอบนี้ IDNYC อาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของผู้สมัครและ/หรือตัวข้าพเจ้าเองที่มาจากกรมบริการสังคมแห่ง นครนิวยอร์กหรือหน่วยงานระดับเมืองอื่นๆ รวมถึงข้อมูลสาธารณสุขการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ด้วย

คำรับรองของผู้ดูแลที่มีใบบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้สมัคร

18 ข. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลของผู้สมัคร ผู้สมัครอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์ก และเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให้ ตลอดจนข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครเป็นความจริงเท่าที่ข้าพเจ้าทราบดี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะให้ นครนิวยอร์กตรวจสอบเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ยื่นไป เกี่ยวกับตัวตนและ/หรือที่พำนักอาศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าในการตรวจสอบนี้ IDNYC อาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของข้าพเจ้า ที่มาจากกรมบริการสังคมแห่งนครนิวยอร์กหรือหน่วยงานระดับเมืองอื่นๆ รวมถึงข้อมูลสาธารณสุขการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ด้วย

ลายมือชื่อของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

ลายมือชื่อของผู้ดูแล

การอนุมัติการสมัครขึ้นอยู่กับเอกสารที่ยื่นให้ว่าเพียงพอและถูกต้องตามกฎหมาย

/ /

วันที่ปัจจุบัน

OFFICIAL USE ONLY	Date:	<input type="checkbox"/> C/O: _____ <input type="checkbox"/> Omit Address
	Print Initials:	

ข้อปฏิบัติในการสมัครบัตร IDNYC

ในการสมัครบัตร IDNYC คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องมีเอกสารที่มีคะแนนรวมทั้งหมดยังน้อย 4 คะแนน โดยจะต้องมี 3 คะแนนเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน และอย่างน้อย 1 คะแนนเป็นหลักฐานที่พักอาศัย
2. เอกสารที่ยื่นอย่างน้อย 1 ฉบับต้องมีภาพถ่าย เว้นเสียแต่ว่าผู้สมัครมาพร้อมกับผู้ดูแล
3. เอกสารที่ยื่นอย่างน้อย 1 ฉบับต้องมีวันเดือนปีเกิด

ไม่รับเอกสารที่หมดอายุ เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้อย่างเจาะจงในคู่มือเอกสาร IDNYC ให้รับไว้ได้

รับเฉพาะเอกสารต้นฉบับและสำเนาที่รับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสารให้เท่านั้น รับเอกสารที่มีการเคลือบเฉพาะเมื่อเอกสารดังกล่าวออกให้ในสภาพที่เคลือบมาอยู่แล้ว

ความสอดคล้องของชื่อ

ชื่อที่ปรากฏบนเอกสารทุกฉบับจะต้องตรงกับเอกสารอื่นๆ ชื่อที่ปรากฏในใบสมัครของ IDNYC ของคุณจะต้องตรงกับที่ปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่เชื่อถือได้มากที่สุดของคุณ (เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ สูติบัตร หมายเลขประจำตัวสถานกงสุล ฯลฯ) เว้นแต่มีการแสดงคำสั่งศาล ทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งทำให้การเปลี่ยนชื่อนั้นถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้สมัครยื่นเอกสารยืนยันตัวตนฉบับที่มีคะแนนเท่ากัน ต้องเขียนชื่อตามเอกสารที่มีภาพถ่ายลงในใบสมัครของ IDNYC

ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 10-13 ปี

ผู้สมัครบัตร IDNYC จะต้องมียุขอย่างน้อย 10 ปี ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 10-13 ปีทุกคน จะต้องเป็นผู้ดูแลลายมือชื่อในใบสมัคร ต้องกรอกข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และไม่ต้องระบุที่อยู่ใบสมัครก็ได้

ผู้สมัครที่มีความพิการ และไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย

ผู้สมัครที่มีความพิการและไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย อาจสมัครบัตรได้ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตาม หากมาพร้อมกับผู้ดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ผู้ดูแลของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย ได้แก่ พนักงานที่ได้รับอนุญาตของสำนักงานสำหรับผู้ที่มีการพัฒนาการบกพร่องแห่งรัฐนิวยอร์ก (OPWDD) กรมสาธารณสุขแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYS DOH) สำนักงานสุขภาพจิตแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYS OMH) กรมอนามัยสุขภาพและสุขภาพจิตแห่งนครนิวยอร์ก (NYC DOHMH) หน่วยงานบริหารนครนิวยอร์กสำหรับการบริการเด็ก (ACS) หน่วยงานดูแลการอุปถัมภ์ที่ ACS เป็นผู้กำหนด หรือผู้ให้บริการ OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH รวมถึงพนักงานของสถานสงเคราะห์ที่ดำเนินการโดยได้รับการรับรอง ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับเงินหนุนจาก OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้สมัครที่ OPWDD ระบุว่าเป็นผู้ที่มีการพัฒนาการบกพร่องหรือตัวแทนผู้รับเงินประกันสังคมของผู้สมัคร

ผู้สมัครทั้งหมดที่สมัครพร้อมกับผู้ดูแล

ผู้สมัครที่มาสมัครพร้อมกับผู้ดูแลจะต้องยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนที่มีคะแนนอย่างน้อย 2 คะแนน และระบุวัน เดือน ปีเกิดด้วย ผู้สมัครและผู้ดูแลจะต้องยื่นหลักฐานที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลด้วย ตามที่ระบุไว้ในหมวดผู้ดูแล ในคู่มือเอกสาร IDNYC ผู้ดูแลจะต้องยื่นเอกสารที่มีคะแนนอย่างน้อย 3 คะแนนเพื่อพิสูจน์ตัวตน รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่าย หากผู้สมัครไม่มีเอกสารรับรองที่พักอาศัยและอาศัยอยู่กับผู้ดูแล ผู้ดูแลสามารถออกหลักฐานรับรองที่พักอาศัยเองได้ โดยใช้เอกสารรับรองที่พักอาศัยใดก็ได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือเอกสาร IDNYC และจัดลงชื่อรับรองว่าผู้สมัครอาศัยอยู่กับผู้ดูแลจริง ผู้ดูแลทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครของ IDNYC พนักงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานด้วย

ที่พักอาศัยของผู้สมัครที่เป็นบุคคลไร้บ้านหรือเป็นผู้ถูกระงับจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว

ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนเร่ร่อนสามารถยื่นหนังสือโดยใช้ที่อยู่ของบ้านพักคนเร่ร่อน ระบุว่าตนอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน และได้รับอนุญาตให้พักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน บัตรจะระบุที่อยู่ของบ้านพักคนเร่ร่อน ผู้สมัครที่ไม่มีที่อยู่หรือเป็นผู้ถูกระงับจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จำเป็นต้องพิสูจน์ที่พักอาศัยในนครนิวยอร์ก แต่อาจจะระบุชื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือสถาบันศาสนา โดยบัตรจะระบุที่อยู่ขององค์กรหรือสถาบันดังกล่าวว่าเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้สมัคร หรืออาจจะไม่ระบุที่อยู่ในบัตรก็ได้ บัตร IDNYC ที่ไม่ระบุที่อยู่หรือระบุที่อยู่ชั่วคราวอาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี

ผู้สมัครที่แสดงหลักฐานว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม่เปิดเผยที่อยู่ NYS หรืออาศัยอยู่ในที่พักอาศัยของ NYC สำหรับผู้ถูกระงับจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จะต้องพิสูจน์ว่าตนอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กด้วย บัตร IDNYC อาจระบุเลขตู้ปณ. หรือไม่ระบุที่อยู่ใดๆ ก็ได้

การต่ออายุบัตร IDNYC

สามารถต่ออายุบัตร IDNYC ได้ตั้งแต่ 60 วันก่อนบัตรหมดอายุ ช่วงเวลาต่ออายุจะเริ่มตั้งแต่ 60 วันก่อนบัตรหมดอายุจนถึง 6 เดือนหลังบัตรหมดอายุ บุคคลที่ต้องการทำบัตรหลังบัตรหมดอายุไปแล้วเกิน 6 เดือนจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับผู้สมัครใหม่ โปรดไปที่ศูนย์ลงทะเบียน IDNYC เพื่อรับความช่วยเหลือในการต่ออายุบัตร

บัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม

การสมัครบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์ เว้นเสียแต่ว่าผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเนื่องจากความยากลำบาก หรือมีเอกสารทางการที่พิสูจน์ว่าบัตรถูกขโมย คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่ศูนย์ลงทะเบียนฝ่ายการเงิน IDNYC